
(3) 

ชื่อวิทยานิพนธ   การประเมนิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการ
ในอิสลาม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
วิทยาเขตปตตานี 

ผูเขียน                 นางสาวซูไลลาห   เจะหลง 
สาขาวิชา             อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา          2551 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม โดยใชการประเมินตามรูปแบบซิปปโมเดล ในดานบริบท 
ดานปจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการและดานผลผลิต  กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบดวย  อาจารย ผูสอนประจําหลักสูตรและอาจารย ผูสอนนอกหลักสูตรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม จํานวน 5 คน นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม (ชั้นปที่2 ขึ้นไป) จํานวน 170 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2548 จํานวน 40 คนและผูบังคับบัญชาบัณฑิตหรือนายจาง จํานวน 35 คน รวม 250 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สรางตามแนวคิดของลิเคิรท  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

1. ดานบริบท ผลการประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยภาพรวม อาจารย 
นักศึกษา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับดี  สวนบัณฑิตประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรอยู
ในระดับปานกลาง  ดานเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร โดยภาพรวมอาจารย นักศึกษา  พบวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับดี  สวนบัณฑิตประเมินดานเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง  

2. ดานปจจัยเบื้องตน  ผลการประเมินดานคุณลักษณะของอาจารยโดยภาพรวม 
อาจารย นักศึกษา บัณฑิต พบวา มีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับดีและการประเมินโดยอาจารย 
นักศึกษา บัณฑิต ที่มีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับปานกลาง คือ  สัดสวนของอาจารยตอ
นักศึกษา  สวนการประเมินดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือโสตทัศนูปกรณ ตําราเรียน และสถานที่
เรียนโดยภาพรวมพบวา นักศึกษา บัณฑิตมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  สวนอาจารย
ประเมิน ส่ิงอํานวยความสะดวก ดานสื่อโสตทัศนูปกรณ ตําราเรียน และสถานที่เรียน พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับดี  
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3. ดานกระบวนการ  ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม  โดยภาพรวมพบวา อาจารย   นักศึกษา มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับดี  สวน
บัณฑิตประเมินดานกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง  การ
ประเมินดานการวัดและการประเมินผล พบวา อาจารย   นักศึกษา และบัณฑิตมีความเห็นสอดคลอง
กันอยูในระดับดี  

4. ดานผลผลิต  ผลการประเมินหลักสูตรของผูบังคับบัญชาบัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบัณฑิต ดานความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ
ตอการทํางาน  ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับดี  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to evaluate the curriculum of bachelor of arts in 
economics and management program through CIPP model i.e., context, input, process and 
product. The population of the study consisted of 5 lecturers, 170 second year up students 
majoring in economics and management program, 40 students who graduated in 2005 and 35 
graduates’ employers. The instrument used for the data collection was the questionnaires with 5 
Likert scales. The statistics used in the analysis were percentage, arithmetic mean and standard 
deviation.                                                                                   

The research findings are as follows: 
1. With respect to the context, the overall evaluation of the objectives of the 

curriculum by lecturers and students indicates good level of appropriateness. However, graduates’ 
evaluation of the objectives of the curriculum shows a moderate level of appropriateness. With 
regard to the course contents of the curriculum, the overall evaluation by lecturers and students 
showed a good level of appropriateness whereas graduates’ evaluation shows a moderate level. 

2. With respect to the input, the overall evaluation of lecturers’ qualifications by 
teachers, students and graduates shows a good level of appropriateness. However, a moderate 
level of evaluation by lecturers, students, and graduates is shown in a proportion between 
lecturers and students. In addition, the overall evaluation by students and graduates regarding 
facilities provided, media, textbooks and building shows a moderate level of appropriateness 
whereas a good level of appropriateness is shown by lecturers’ evaluation. 
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3. With respect to the process, the overall evaluation of the curriculum in regard 
to learning and teaching process and activity conducting by lecturers and students shows a good 
level of appropriateness. However, graduates’ evaluation of learning and teaching process and 
activity conducting reveals a moderate level of appropriateness. In addition, evaluation of 
measurement and assessment by lecturers, students and graduates shows good level of 
appropriateness.   

4. With respect to the product, evaluation by graduates’ employers pertaining to 
qualifications of graduates i.e., knowledge, competency, working skills, ethics, moral, attitude 
toward working, personality, and human relation shows a good level of appropriateness.  
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   تقييم منهج الليسانس قسم الإقتصاد والإدارة في الأسلام كلية الدرسات      عنوان البحث  
                   الإسلامية بجامعة الأمير سونجكلا شطر فطاني                        

   ظليلة چئ لوغ               الباحثة
   الدراسات الإسلامية    البرنامج الرئيسي 
   ه1429      العام الجمعي     

         
البحثمستخلص   

 
لليسانس قسم الإقتصاد والإدارة في الأسلام                              ا        ،يهدف هذا البحث لتقييم منهج 

 من الناحية     ، الدوا فع الأولية           من الناحية       ،  من النا حية السياق       :قيمت حسب طريقة تقييم سيب     و 
اسة مكونة    والعينة أو النموذج التي استخدمت في هذه الدر                   . من الناحية الإنتاجية         و     ، مكو نات التقييم     

سبعون طالب وطالبة من الدراسين في مرحلة الليسانس بالسنة الثانية                       ومائةو      ، خمسة من المحاضرين   : من
 ، وخمسة    1426قسم الإقتصادوالإدارة في الإسلام ، وأربعون من المتخرجين من مرحلة الليسانس عام                                   

وسيلة التي استعملت في جمع      أما ال    .   وذجا  نم موعة مائتان وخمسون         فا .   وثلاثون من أولياء الأمور             
المعلومات هي عن طريق أسئلة الاستبيان، الذي يمثل المادة نظا قيم خمسة مراحل إبداعية حسب فكرة                                  

  والانحراف المعياري وأظهرت              ، العام     المعدل   و     ، ليكرت الاحصادالمستخدم التحليل بالنسبة المئوية                
  :النتائج ما يلي 

 أهداف المنهج بشكل عام، فنتيجة تقييم المدرسين                من الناحية الفعلية نتيجة تقييم        . 1
. وجدنا التناسب في المستوي الجيد أما تقييم الطلاب العليا تقييم  فوجدنا أا في المستوي المتوسط                                

تقييم مضمون محتوي كل مادة المنهج بشكل عام للمدرسين والطلبة وجدنا المناسبة وجدنا التناسب                              
  . فوجدنا أا في المستوي المتوسطلطلبة افي المستوي الجيد أما تقييم

من الناحية الدوا فع الأولية نتيجة تقويم شخصية المعلم، حيث تم التقييم من قبل                          . 2
 بين  والآراء المتفقة           الجيد  في المستوي      تفقة فيما بينهم بأا    الم  لرأي    درسين، الطلبة والمتخرجين وجدنا ا            الم  

نتيجة تقييم   . نسبةالمعلم للطالب     : يم في المستوي المتوسطة هي       المدرسين، الطلبة، والمتخرجين بأن التقي               
لتعليمية والمقررات الدراسية والفصول الدراسية بشكل عام وجدنا                                          الخدمات المقدمة والوسائل ا

لمتوسطة                  ا لمستوى  ا لطلبة والخريجين في  ا لتناسب من قبل  م  . ا لتناسب في           اأ ا لمدرسين فوجدنا  ا تقييم   
  .المستوى الجيد
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لنا   .   3 لتعليمية والأنشطة                       من ا حية المرحلية نتيجة تقييم المنهج من ناحية المراحل ا
أما تقييم الطلبة فوجدنا أا في المستوي                . ظهرت رأي المدرسين والطلبة في المستوى الجيد               . بشكل عام

 نتيجة التقييم من ناحية الإنشطة ظهرت رأي المدرسين والطلبة بأن التناسب في المستوى                             . المتوسط  
  .الجيد

من الناحية الإنتاجية وجدنا نتيجة تقييم المنهج من قبل أولياء أمور الطلبة في                            .   4
تقييم الجودة والمعرفة والقدرات والخبرات في التطبيق العملي لدى المتخرجين وكذلك السمات الحسنة                    

  .دالجي والأخلاق الحميدة في العمل، والشخصية والتعامل الاجتماعي بشكل عام أا في المستوى
 

 
 


